

'เอนก' มั่นใจ 7 ปี ไทยพ้นรายได้ปานกลาง

กรุงเทพธุรกิจ ● รมว.อุดมศึกษา ซึ่งเป่างานวิจัยและนวัตกรรมขยับไทยพ้นประเทศรายได้ปานกลางภายใน 7 ปี เผยต้องทำวิจัยแบบก้าวกระโดด คิดแบบมียุทธศาสตร์ เน้นไทยต้องใช้ประโยชน์จากการขัดแย้งของซีกโลก ตะวันออกและตะวันตก

ศ.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวแถลงนโยบายในการพัฒนาบุคลากร วิจัยและนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายว่า เป้าหมายงานวิจัยและนวัตกรรมคือการสร้างประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วโดยใช้ศิลปะวิทยาการทั้งปวงมาเป็นแผนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

เพื่อให้ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง

“การทำวิจัยแบบเรื่อยๆ ทุกหัวข้อตามแบบชาติอื่นๆ ก็เหมือนเราเอางบประมาณมาถมในหลุมที่มีจำนวนมาก เราไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะถมหลุมทุกหลุมให้เต็ม เราต้องมีการจัดลำดับความสำคัญ ต้องมีจุดโฟกัสและต้องไม่พัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ต้องมีเป้าของเราให้ชัดเจน คือ ต้องทำให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วให้ได้ภายใน 20 ปี แต่สำหรับ อว.ควรทำให้ได้ภายใน 7-10 ปี ตัวเลข 7 ปีนี้เอนกมาจากการที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมหน่วยงานและสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สตร.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ที่มีเป้าในการส่งดาวเทียมไปโคจรรอบดวงจันทร์ภายในอีก 7 ปีข้างหน้า ถือเป็นหมุดหมายที่ยากเห็น ทุกเรื่องต้องตั้งเป็นธงให้ชัดเจน”

ศ.เอนก กล่าวอีกว่า การออกจากการเป็นประเทศกำลังพัฒนาทำได้ 2 ทางคือไทยมีดีเอ็นเอที่เป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อยู่แล้ว ส่วนในเรื่องของเศรษฐกิจที่มาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นไทยก็ทำได้ดี แต่ต้องเลิกความคิดที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีชาติอื่น ดังนั้นนโยบายของอว.ไม่ควรเป็นนโยบายวิทยาศาสตร์ของประเทศกำลังพัฒนา แต่ต้องเป็นนโยบายวิทยาศาสตร์แบบประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยมีหลักการสำคัญ 3 ข้อ ได้แก่ 1.อย่าทำแบบค่อยเป็นค่อยไป ต้องทำแบบก้าวกระโดดใหญ่ๆ 2.ต้องคิดแบบมียุทธศาสตร์ ต้องรอบให้ชนะไม่ว่าจะเป็นทางเสี่ยง ทางเบี่ยง ทางลัด ก็ต้องหาทางให้ได้ และ 3.ต้องทราบว่าจะเวลานี้อยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลก ซีกตะวันออกมีความสำคัญขึ้นมาก และไทยต้องใช้ประโยชน์จากการขัดแย้งและประชันชั้นแข่งของสองทวีปนี้ให้ได้มากที่สุด